

Số: /SYT-VP

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2024

V/v lan tỏa Chương trình chung tay cứu trợ khẩn cấp đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trên nền tảng VNeID.

Kính gửi:

- Trưởng các phòng cơ quan Sở;
- Thủ trưởng các đơn vị y tế công lập và ngoài công lập.

Siêu bão số 03 (Yagi) đổ bộ vào các tỉnh miền Bắc gây ra những thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại các địa phương như: Cao Bằng, Lào Cai, Hòa Bình, Yên Bái, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Thái Nguyên, Phú Thọ,... và mới đây cơn bão số 04 (Soulik) cũng đã gây ra tình trạng ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền Trung như: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi,... Các tổ chức từ thiện đã có những hoạt động cứu trợ, tuy nhiên đang còn mang tính chất manh mún, tự phát và chưa thật sự lan tỏa, ứng dụng công nghệ thông tin, dữ liệu để thực hiện.

Ngày 13/9/2024, Cục C06 - Bộ Công an đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức “Chương trình chung tay cứu trợ khẩn cấp đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trên nền tảng VNeID” với mong muốn cung cấp cho đồng bào, nhân dân cả nước có một nền tảng cứu trợ tin cậy, an toàn, lan tỏa cộng đồng chia sẻ cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ, sớm ổn định cuộc sống. Đồng thời, ứng dụng dữ liệu dân cư để đánh giá mức độ khả tín khách hàng vay, những người dân vùng lũ bị ảnh hưởng đủ điều kiện sẽ nhận được thông báo hỗ trợ vay vốn tín chấp với các ngân hàng liên kết để tiếp cận với nguồn vốn vay tín chấp phù hợp, sớm phục hồi, ổn định cuộc sống và các hoạt động sản xuất sau thiên tai.

Thực hiện công văn số 14594/UBND-KSTTHCNC ngày 04/10/2024 của UBND tỉnh về việc lan tỏa Chương trình chung tay cứu trợ khẩn cấp đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trên nền tảng VNeID (có văn bản kèm theo); để lan tỏa “Chương trình chung tay cứu trợ khẩn cấp đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trên nền tảng VneID”, phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách” và ứng dụng các giải pháp định danh, xác thực điện tử vào thực tiễn đời sống để ủng hộ người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ vào tài khoản Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng thời hướng dẫn người dân tiếp cận nguồn vốn vay trên ứng dụng VNeID đảm bảo minh bạch, nhanh chóng, kịp thời. Giám đốc Sở Y tế đề nghị các phòng, đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1. Phổ biến, quán triệt đến 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành nắm được các tiện ích ứng dụng định danh điện tử trong việc

ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão lụt và việc tiếp cận nguồn vốn vay trên ứng dụng VNeID. Đồng thời, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là một tuyên truyền viên để phổ biến đến người thân, gia đình, hàng xóm nơi mình cư trú biết về việc ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão lụt và việc tiếp cận nguồn vốn vay trên ứng dụng VNeID (*Tài liệu được gửi trong mã QRCode kèm Công văn số 14594/UBND-KSTTHCNC ngày 04/10/2024*).

2. Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, truyền thông; xây dựng các phóng sự, tin bài, hình ảnh,... đăng trên Cổng/Trang thông tin điện tử, các trang Fanpage, Zalo, Facebook,... để người dân biết và thực hiện, khắc phục hậu quả sau bão lũ, nhanh chóng ổn định cuộc sống, tiếp tục phát triển kinh tế xã hội.

Nhận được công văn, đề nghị các đơn vị triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.

Q. GIÁM ĐỐC

Nguyễn Bá Cẩn